

สถานี ก.ค.ศ. วันครู ครั้งที่ 61 พ.ศ. 2560

นำเสนอเมื่อ : 17 ม.ค. 2560

สถานี ก.ค.ศ.

วันครู ครั้งที่ 61 พ.ศ. 2560

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน
พบกันในวันนี้ซึ่งเป็นวันสำคัญของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เนื่องด้วยวันนี้วันที่ 16 มกราคม 2560 เป็นวันครู ซึ่งได้มีการจัดงานวันครูมาแล้ว 60 ครั้ง ในปีนี้เป็นครั้งที่ 61 ทั้งนี้การจัดงานวันครูทุก ๆ ปี ก็เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติครู พัฒนาวิชาชีพครู ส่งเสริมสามัคคีธรรม ความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษากับประชาชนในการพัฒนาการศึกษาของชาติและสังคม รวมทั้งธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ และที่สำคัญในปีนี้เป็นการจัดงานวันครู เป็นไปเพื่อแสดงความระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีต่อการศึกษาของชาติอันหาที่สุดมิได้ และได้มีการถวายพระราชสมัญญา “พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” ไปก่อนหน้านี้อแล้ว การจัดงานวันครูปีนี้จึงได้กำหนดหัวข้อขอแกนสาระ (Theme) ของการจัดงานว่า “พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์แห่งแผ่นดิน”

การจัดกิจกรรมในโอกาสวันครูปีนี้ มุ่งเน้นไปที่การรณรงค์นำพระราชดำรัส/พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ส่วนกลางจะมีกิจกรรม ณ หอประชุมคุรุสภา สำหรับส่วนภูมิภาคกำหนดให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบ และให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู ระหว่างวันที่ 11-17 มกราคม 2560 ด้วยการรณรงค์ให้ครู นักเรียน ครูภูมิปัญญาและชุมชนร่วมทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพื่อแสดงความรับผิดชอบและความเสียสละของครูที่มีต่อสังคม

สำหรับบทบาทและหน้าที่ของสำนักงาน ก.ค.ศ. นั้น ขอทำหน้าที่ในการสร้างขวัญกำลังใจและส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ทุกท่านได้ประสบความสำเร็จดังที่ปรารถนา ในวันนี้จึงขอเสนอข้อมูลการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ที่ได้ทำหน้าที่สร้างขวัญกำลังใจและส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาเสนอ กล่าวคือ ในปีที่ผ่านมา ก.ค.ศ.

ได้พิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนวิทยฐานะรวมทั้งสิ้น 624 ราย ในจำนวนนี้มีการพิจารณาอนุมัติให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษาพิเศษพิเศษจำนวน 1 ราย ทำให้ขณะนี้ผู้มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษครบทั้ง 4 สายงานแล้ว นอกจากนี้ยังให้ความช่วยเหลือเยียวยาทายาทผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยอนุมัติให้บรรจุและแต่งตั้งทายาทของผู้ได้รับผลกระทบเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อเนื่องมาแล้ว รวมจำนวน 51 ราย

เนื่องในโอกาสวันครูในปีที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กรุณามอบคำขวัญวันครูให้แก่คุณครูทุกท่านด้วยคำขวัญที่ว่า “ ชาติพัฒนา ด้วยครูดี มีคุณภาพ ศิษย์ซาบซึ้ง

ในพระคุณครู” จะเห็นได้ว่าคุณครูทุกคนมีส่วนสำคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศชาติ
จึงถือโอกาสนี้ขอพรให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านประสบความสุขความเจริญได้รับความก้าวหน้าในวิชาชีพเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

พินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์

เลขาธิการ ก.ค.ศ.

เผยแพร่ทางคอลัมน์ “สถานี ก.ค.ศ.” [หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2560](#)

ที่มา [เว็บไซต์ สำนักงาน ก.ค.ศ. วันที่ 16 มกราคม 2560](#)